

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tựu các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đã đạt được trong thời gian qua.

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu lịch sử, mảnh đất và con người Thái Bình cũng như tiềm năng, lợi thế và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với đồng bào công chúng trong nước và quốc tế, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình thực hiện

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thái Bình; đồng thời, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thái Bình, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong việc giữ gìn, bảo tồn, quảng bá nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng với quy mô quốc gia và quốc tế để sớm được UNESCO đưa vào

danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện để đồng nghiệp người làm báo của đơn vị làm việc, tác nghiệp, kịp thời chuyển tải các thông tin, hình ảnh của

địa phương đến với công chúng trong và ngoài nước; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CHUYỂN ĐỔI SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

chủ trì hội nghị. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, nông nghiệp được xác định là 1 trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trước. Để chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực nông nghiệp thì phải áp dụng công

nghe cao trong từng khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển kinh doanh. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng thông tin. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ cơ bản đáp ứng được

yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Về triển khai Chính phủ điện tử, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; triển khai các ứng dụng trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, đồng thời triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho

rằng, từ trước đến nay chúng ta đã nói nhiều đến kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng thực hiện vẫn rất nhụt nhòa; sự "mù mờ" về thông tin như hiện nay sẽ làm ngất quãng cung - cầu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn nền nông nghiệp được định vị và minh bạch dữ liệu thông tin để vươn xa hơn, đồng thời khẳng định Bộ sẽ bắt tay ngay vào chuyển đổi số để không lỡ nhịp với sự phát triển chung.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, chuyển đổi số không phải là cái gì quá lớn mà thực chất là cách làm nông nghiệp khác đi nhờ dữ liệu và công nghệ số; áp dụng chuyển đổi số, có thể cho phép nông dân bán nhiều thứ chứ không chỉ bán sản phẩm nông sản đơn thuần. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 6 năm 2021

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thực hiện Quy định số 61-TB/TU, ngày 26/12/2020 thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021; trong đó, tháng 6/2021 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân vào ngày 25/6/2021 (Thứ Sáu) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên, ngày 25/6/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự họp Hội nghị Đảng ủy Quận khu 3 phiên 6 tháng cuối năm 2021 nên lịch tiếp công dân giữ nguyên như lịch đã ban hành (tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - số 360, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình).

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân biết và thực hiện.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2021

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2021 với những nội dung sau:

- 1. Vị trí tuyển dụng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng: 1.1. Vị trí tuyển dụng: 03 vị trí; 1.2. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó: - Vị trí việc làm Kế toán: 01 chỉ tiêu. + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên; + Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Kế toán. - Vị trí việc làm Kế hoạch, quản lý hạ tầng, duy tu sửa chữa: 02 chỉ tiêu. + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên; + Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Kế toán hoặc Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật tài nguyên nước hoặc kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp). - Vị trí việc làm Tư vấn đầu tư xây dựng: 01 chỉ tiêu. + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên; + Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Quy hoạch vùng và đô thị; Quy hoạch - kiến trúc; Thiết kế kiến trúc - xây dựng; Quy hoạch thành phố và không gian hoặc Kiến trúc. 1.3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- 2. Nộp phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: - Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. - Thời hạn tiếp nhận đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. - Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường bưu chính. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại liên hệ: 02273.644100

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

2 tháng, cả nước xảy ra 344 vụ cháy, làm chết 27 người

Sáng ngày 18/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 2 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Từ ngày 15/4 - 15/6/2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 344 vụ cháy, làm chết 27 người và bị thương 37 người, thiệt hại tài

sản ước tính hơn 39 tỷ đồng, trong đó có 108 vụ cháy tại nhà ở hộ gia đình, 44 vụ cháy tại nhà để ở kết hợp kinh doanh. Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức về PCCC của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh

doanh và người dân, góp phần kiểm soát số vụ cháy, nổ tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong đợt cao điểm, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra và kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC đối với gần 72.000 lượt hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, lập gần 69.000 biên bản kiểm tra, phát hiện trên 45.000 tồn tại, hơn 1.000 vi phạm hành chính về PCCC, xử phạt gần 800 triệu đồng và vận động hộ gia đình, người dân ký hơn 115.000 bản cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã đánh giá thực trạng về công tác PCCC, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện

có hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm quản lý về PCCC tại cơ sở của công an các đơn vị, địa phương; thường xuyên phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC bằng các hình thức đa dạng, hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình các khu dân cư, cụm dân cư, khu phố an toàn về PCCC. Rà soát, xây dựng và tổ chức

thực tập phương án chữa cháy, CNCH của cơ quan, công dân cho khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật chữa cháy, CNCH đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy nhà ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tập trung xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cũng như xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC để xảy ra cháy lớn, cháy đặc biệt nghiêm trọng.

TẮT ĐẠT

Chung tay tiết kiệm điện

Để bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã chỉ đạo, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025.



Điện lực Tiên Hải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp 110kV Tiên Hải nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn.

Phụ tải không ngừng tăng

Trong cuộc làm việc với UBND tỉnh mới đây về quy hoạch phát triển nguồn điện và đầu tư hệ thống lưới điện của tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh những năm gần đây liên tục tăng cao. Ngay cả 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhu cầu phụ tải điện của toàn tỉnh vẫn tăng. Pmax tăng trung bình 8,5%, sản lượng điện tiêu thụ tăng khoảng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân càng tăng lên, sản lượng tiêu thụ điện tăng khoảng 25 - 30%. Cao điểm như ngày 31/5, công suất cực đại khoảng 627MW, sản lượng tiêu thụ khoảng 11,33 triệu kWh; ngày 2/6 sản lượng điện tiêu thụ khoảng 12,38 triệu kWh.

Nhu cầu phụ tải tăng đột biến và vượt ngưỡng trong khi hệ thống lưới điện, nhất là nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải gây sự cố hỏng hàng loạt máy biến áp (MBA) như MBA số 7, phường Trần Hưng Đạo, MBA số 2 khu tái định cư Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), MBA số 2, xã Tây Phong (Tiền Hải). Do quá tải nên Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã phải cắt sa thải toàn bộ trạm biến áp 110kV Hưng Hà; cắt sa thải MBA T1 trạm 110kV Quỳnh Phụ; tạm dừng cung cấp điện sản xuất của một số doanh nghiệp có công suất tiêu thụ điện lớn...

Cần sử dụng điện tiết kiệm

Phụ tải điện không ngừng tăng dẫn tới những sự cố về điện không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện lực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình và đời sống của người dân. Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Để bảo đảm cung cấp điện ổn định trên địa bàn, thời gian qua chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện với tổng kinh phí hàng trăm tỷ

đồng. Về lâu dài, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân, doanh nghiệp vẫn là giải pháp quan trọng nhất nên chúng tôi đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hướng truyền, hướng dẫn, vận động khách hàng thực hiện.

Nhằm bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch phát triển hệ thống điện và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm. Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền,

KHÁC ĐUẦN